



ฉบับที่ 4/2563

เรื่อง แลกง้าวเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือเดือนมกราคม 2563

ภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือ หดตัวน้อยลงจากเดือนก่อน จากการบริโภคภาคเอกชนหดตัวน้อยลง ทั้งการใช้จ่ายสินค้าในชีวิตประจำวันและสินค้าคงทน อย่างไรก็ตาม กำลังซื้อโดยรวมยังอ่อนแรงโดยเฉพาะรายได้นอกภาคเกษตร ทั้งจากภาคการท่องเที่ยวหดตัวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่ลดลงมากในช่วงปลายเดือน โดยส่วนหนึ่งเป็นผลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และภาวะหมอกควัน รวมทั้งภาคอุตสาหกรรมที่หดตัวในหมวดที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตร นอกจากนี้ ความเชื่อมั่นในการบริโภคมีทิศทางแผ่วลงต่อเนื่อง ด้วย ทางการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชนหดตัวต่อเนื่อง

เสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและอาหารสด ภาคการเงินเดือนธันวาคม 2562 ขยายตัวทั้งเงินฝากและสินเชื่อใกล้เคียงกับเดือนก่อน

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ ดังนี้

การอุปโภคบริโภคเอกชน หดตัวน้อยลง ตามการใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันหดตัวเล็กน้อย และการใช้จ่ายสินค้าคงทนในหมวดยานยนต์หดตัวน้อยลง จากยอดจดทะเบียนรถจักรยานยนต์กลับมาขยายตัวในเดือนนี้ สำหรับยอดจดทะเบียนรถยนต์และรถกระบะหดตัว ตามกำลังซื้อที่แผ่วลงโดยเฉพาะรายได้นอกภาคเกษตรกรรม ความเชื่อมั่นที่มีทิศทางแผ่วลงต่อเนื่อง รวมทั้งสถาบันการเงินระมัดระวังการปล่อยสินเชื่อ

ภาคบริการด้านการท่องเที่ยว หดตัว ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีน จากหลายปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อในช่วงปลายเดือน เช่น สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และภาวะหมอกควันในภาคเหนือ โดยเครื่องชี้การท่องเที่ยวของภาคเหนือที่หดตัว ได้แก่ จำนวนผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยานในภาคเหนือ จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่ และอัตราการเข้าพักเฉลี่ยของโรงแรมในภาคเหนือ

รายได้เกษตรกร ขยายตัว จากด้านราคาเป็นหลัก โดยราคาข้าวเปลือกเหนียวและราคาไข่ไก่ขยายตัว เนื่องจากปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย ประกอบกับราคาสุกรและไก่เนื้อขยายตัวตามความต้องการส่งออกเพื่อบริโภคทดแทนสุกรที่ประสบปัญหาโรคอหิวาต์แอฟริกาในต่างประเทศ ส่วนทางด้านผลผลิตยังหดตัวจากได้รับความเสียหายจากภัยแล้งในช่วงเพาะปลูก โดยเฉพาะอ้อยโรงงาน และข้าวนาปี

การผลิตภาคอุตสาหกรรม หดตัวน้อยลง ตามการผลิตในหมวดอิเล็กทรอนิกส์กลับมาขยายตัวจากการผลิตชิ้นส่วนในคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม ตามความต้องการส่งออกไปยังตลาดเอเชีย ยุโรป และสหรัฐอเมริกา รวมทั้งหมวดเครื่องนุ่งห่มขยายตัวจากผู้ประกอบการบางรายได้รับประโยชน์จากการย้ายฐานการผลิตจากต่างประเทศมาภาคเหนือ ขณะที่การผลิตในหมวดอาหารหดตัว เป็นผลจากวัตถุดิบทางการเกษตรสำคัญที่ใช้ในการผลิตลดลงทั้งข้าว อ้อย และผลไม้ และหมวดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หดตัวหลังจากผลิตมากในช่วงก่อนหน้า นอกจากนี้ ในหมวดอื่นๆ ที่หดตัว ได้แก่ หมวดดอโลหะ โลหะ และเครื่องประดับ

การลงทุนภาคเอกชน หดตัวต่อเนื่อง โดยการลงทุนเพื่อการผลิตยังหดตัว สะท้อนจากการลดลงของยอดจดทะเบียนรถบรรทุกและมูลค่าการนำเข้าเครื่องจักร ทางด้านการลงทุนภาคก่อสร้างหดตัวเช่นกัน โดยเครื่องจักรสำคัญที่ลดลง ได้แก่ พื้นที่รับอนุญาตก่อสร้างในเขตเทศบาลโดยเฉพาะเพื่อการพาณิชย์ อุตสาหกรรม โรงแรม และยอดจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง สอดคล้องกับภาวะอสังหาริมทรัพย์ที่ยังซบเซา

การใช้จ่ายภาครัฐ หดตัวมากขึ้น ตามการใช้จ่ายงบลงทุนในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และกรมชลประทาน ประกอบกับหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เนื่องจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ยังไม่ประกาศใช้ ขณะที่รายจ่ายประจำหดตัวในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นผลจากฐานสูงของระยะเดียวกันปีก่อนที่สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางเร็วกว่าปกติก่อนที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเดือนมีนาคม 2562

มูลค่าการค้าผ่านชายแดน การส่งออกในรูปแบบบาทหดตัว จากการส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม น้ำตาล และเนื้อสัตว์ ไปยังเมียนมา ขณะที่การนำเข้าหดตัวตามการนำเข้าไฟฟ้าจากลาว รวมทั้งพืชผัก เหล็ก เครื่องจักรและอุปกรณ์จากจีน

เสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 1.8 สูงขึ้นต่อเนื่องจากเดือนก่อน จากราคาสินค้าในกลุ่มน้ำมันเชื้อเพลิง โดยเฉพาะราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศที่เพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันในตลาดโลก จากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของราคาในหมวดอาหารสด อาทิ ข้าวสารเหนียว เนื้อสัตว์ และผลไม้

ภาคการเงิน เพียงสิ้นเดือนธันวาคม 2562 ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจมียอดคงค้างเงินฝากรวม 1,258.2 พันล้านบาท โดยเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ขยายตัวเกือบทุกประเภท ประกอบกับเงินฝากของสถาบันการเงินเฉพาะกิจขยายตัวจากเงินมาตรการช่วยเหลือที่ฝากพักไว้เพื่อรอโอนให้กับเกษตรกร ด้านสินเชื่อมียอดคงค้าง 1,358.3 พันล้านบาท ขยายตัวตามสินเชื่อเพื่อการเกษตรและที่อยู่อาศัยของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ รวมทั้งสินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารพาณิชย์

ธนาคารแห่งประเทศไทย
28 กุมภาพันธ์ 2563

ข้อมูลเพิ่มเติม: ส่วนเศรษฐกิจภาคเหนือ สำนักเศรษฐกิจภูมิภาค
โทรศัพท์ 0 5393 1162
E-mail: thaveesc@bot.or.th